



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่ โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-๑๙ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ สำหรับด้านสุขอนามัย และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย ของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนผู้มารับบริการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-๑๙ และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงเห็นควรออกประกาศ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ปรับเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา ๒๑ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) ยกเว้น งานที่ทำหน้าที่บริการประชาชน ได้แก่ งานที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการสอบ ออนไลน์ และการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (Video Conference) งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ งานที่เกี่ยวกับเงินเดือนบุคลากร หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานส่งเสริมสุขภาพ งานประชาสัมพันธ์ งานห้องปฏิบัติการที่ทำกรทดลองอย่างต่อเนื่อง งานหอพักนักศึกษา งานด้านกฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องต่อเนื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือสลับเวลาการเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยน้อยที่สุด และเกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ/รองอธิการบดีที่กำกับดูแล/ผู้ช่วยอธิการบดี พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

๒. กรณีบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ให้บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการและบันทึกงานผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://blog.rmutl.ac.th/onlinelearning/>

๓. สำหรับ มทร.ล้านนา พื้นที่ ต่างๆ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะ นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน ที่ดูแลพื้นที่ พิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้รายงานข้อมูลผ่าน “ศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)” ให้การบริหารข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยศูนย์ฯ จะรับข้อมูลและสื่อสารสถานการณ์ร่วมกัน ผ่านช่องทาง Facebook fanpage: ศูนย์ประสานงาน COVID-๑๙ มทร.ล้านนา หรือโทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๒๑ ๔๔๔ ต่อ ๑๐๓๑-๒

หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้ชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีประกาศเพิ่มเติมประการใด จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา